

## บ.เกษตรฯ ผนึกกำลังกับ สสว. สนับสนุน SMEs ต่อยอดธุรกิจจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวโครงการศึกษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตั้งเป้าสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและสิทธิบัตรจากทั่วโลก และสร้างนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

วันนี้ (17 ก.ค.49) รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวร่วมกับ คุณจิตรภรณ์ เตชะชาญ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในโครงการศึกษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ

50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการศึกษาผลงานวิจัยและสิทธิบัตรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์นี้ สสว. ได้ว่าจ้างให้ มก. ศึกษาใน 6 ด้าน คือ

1. จัดทำเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับระบบการสืบค้นและระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและสิทธิบัตรจากทั่วโลกที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ โดยให้สามารถสืบค้นโดยการเชื่อมโยงผ่านทางเว็บไซต์ของ สสว. โดยให้ มก. จะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลให้

2. สร้างให้เกิดนวัตกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ และให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของนวัตกรรมดังกล่าว จำนวน 10 เรื่อง จากอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มพลังงานทดแทน พลังงานลม โซลาร์เซลล์ แก๊สโซฮอลล์ , กลุ่มพลังงานก๊าซ NGV , กลุ่มพลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic ) , กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร , กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวและข้าวแปรรูป , กลุ่ม

เทคโนโลยีสะอาด , กลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค , กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปจากยางพารา

3. จัดอบรม / สัมมนาผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด ในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (focus group) 8 กลุ่ม

4. จัดทำฐานข้อมูลและจัดหาที่ปรึกษาโครงการ ตามที่ สสว. ต้องการ เพื่อประเมินผลเทคโนโลยี ผลงานวิจัย หรือสิทธิบัตร ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMES ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5. ประมวลเอกสารสิทธิบัตร ทำแผนที่สิทธิบัตร คัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ในอุตสาหกรรมทั้ง 8 กลุ่ม

6. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและข้อมูลสิทธิบัตรหรือนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการ SMES นำความรู้มาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยออก e-Newsletter เผยแพร่ทางเว็บไซต์ใหม่ที่ได้จัดทำขึ้น เดือนละ 1 ฉบับ ตลอด 1 ปี โดยมีการจัดทำเป็นฉบับพิมพ์สำเนา จำนวน 1,000 ฉบับ

ในความร่วมมือครั้งนี้เน้นเป็นการส่งเสริมศักยภาพ และสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการ โดยสามารถคัดสรรเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่ทันสมัย สามารถติดตามและวิเคราะห์ทิศทางของเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้ทัน่วงที่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการของไทย สามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์